



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๑
เรื่อง ผลการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๑ ได้จัดการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับอำเภอ และระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ที่ประสบผลสำเร็จ สามารถเป็นแบบอย่างและเป็นเครือข่ายช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่โรงเรียนอื่น ๆ อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษา ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ซึ่งการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ลดช่องว่างและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับประชาชนไทยทุกคน

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๑ จึง ขอประกาศผลการผลการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ได้กำหนดการประกวดในระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยโรงเรียนที่ชนะเลิศอันดับ ๑ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นตัวแทนแสดงผลงานในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๑

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายขวัญเรือน ผลงบาล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๑

ผลการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	ชื่อโรงเรียน	อำเภอ	ผลการประเมิน	หมายเหตุ
๑	โรงเรียนบ้านนาถ่ม	คำเขื่อนแก้ว	รางวัลชนะเลิศ	เป็นตัวแทนแสดงในงาน ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สพป.ยส. ๑
๒	โรงเรียนบ้านดวนบกน้อย	ค้อวัง	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑	
๓	โรงเรียนบ้านยางเครือ	มหาชนะชัย	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒	
๔	โรงเรียนชุมชนบ้านดอนผึ้ง	มหาชนะชัย	รางวัลผลงานระดับดีมาก	
๕	โรงเรียนบ้านหัวดง	มหาชนะชัย	รางวัลผลงานระดับดีมาก	
๖	โรงเรียนบ้านสำโรง	คำเขื่อนแก้ว	รางวัลผลงานระดับดีมาก	
๗	โรงเรียนบ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)	ค้อวัง	รางวัลผลงานระดับดีมาก	
๘	โรงเรียนบ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี)	ค้อวัง	รางวัลผลงานระดับดีมาก	
๙	โรงเรียนบ้านสว่างดอนตู	คำเขื่อนแก้ว	รางวัลผลงานระดับดีมาก	
๑๐	โรงเรียนบ้านหนองเป่า	เมืองยโสธร	รางวัลผลงานระดับดีมาก	
๑๑	โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ	เมืองยโสธร	รางวัลผลงานระดับดีมาก	
๑๒	โรงเรียนบ้านบ้านนาคำ (นาคำวิทยาคาร)	เมืองยโสธร	รางวัลผลงานระดับดีมาก	

K-samm